

ลุ่น 29 ส.ค.นี้โยกผู้บริหารศธ.ระดับ 11

นำเสนอเมื่อ : 24 ส.ค. 2560

รมว.ศึกษาธิการ เตรียมจัดทัพผู้บริหารศธ.หลังมีตำแหน่งเลขาธิการ สกศ.ว่าง 1 ตำแหน่ง ลุ่น วันที่ 29 ส.ค.นี้ เสนอรายชื่อโยกย้ายเข้าที่ประชุม ครม.พิจารณา

วันนี้ (24 ส.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 29 ส.ค.นี้ จะมีการเสนอรายชื่อโยกย้ายข้าราชการของ ศธ.เขา ครม.แน่ แต่ยังไม่สามารถบอกได้ เพราะตนกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะแต่งตั้งโยกย้ายระดับ 11 หรือระดับ 10 ก่อน ซึ่งส่วนตัวอยากทำระดับ 11 ให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นถึงจะมาทำระดับ 10 ส่วนระดับ 11 จะเสนอแต่งตั้งเฉพาะตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษาที่ว่างอยู่หรือมีการโยกย้ายด้วยหรือไม่นั้นไม่ขอตอบ เพราะเดี๋ยวก็ทราบกันเอง ส่วนความคืบหน้าการแต่งตั้งเลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และผู้อำนวยการองค์การค่าของ สกสค.นั้น เรื่องนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบข้อซักถามถึงอำนาจในการดำเนินการกลับมาแล้ว ดังนั้นตนจะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปโดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาในเร็วๆ นี้ ซึ่งตนจะให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา

ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัด ศธ. กล่าวว่า ขณะนี้ ศธ.มีผู้บริหารระดับ 10 ที่จะเกษียณอายุราชการสิ้นเดือน ก.ย.นี้ ได้แก่ นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัด ศธ. นางสุจิตรา พัฒนาภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นายวณิชย อวมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) นายบัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กออ.) นายประเสริฐ หอมดี ผู้ตรวจราชการ ศธ. นางเสาวนีย์ พันัสสรณ์ ผู้ตรวจราชการ ศธ. นางจินตนา มีแสงพราว ผู้ตรวจราชการ ศธ. และนายสินเชาว ชัยสวัสดิ์ ศึกษาธิการภาค 17 รวม 8 ตำแหน่ง นอกจากนี้ยังมีศึกษาธิการภาคที่ยังไม่ได้แต่งตั้งตัวจริงไปปฏิบัติหน้าที่อีก 4 ตำแหน่ง รวมมีตำแหน่งว่างทั้งสิ้น 12ตำแหน่ง และหากมีการแต่งตั้งระดับ 10 ขึ้นเป็นระดับ 11 ก็จะมีตำแหน่งว่างเพิ่มขึ้นรวม 13 ตำแหน่ง ซึ่ง ศธ.ได้จัดทำบัญชีรายชื่อเรียงตามลำดับอาวุโสราชการให้ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อประกอบการพิจารณาไปนานแล้ว ส่วนจะเขาครม. 29 ส.ค.นี้หรือไม่ตนไม่ทราบ เพราะการแต่งตั้งโยกย้ายระดับ 10 และ 11 เป็นอำนาจของรัฐมนตรี แต่เชื่อว่าถ้าเสนอก็น่าจะเสนอไปพร้อมกัน

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 15.58 น.](#)